



คำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑. คำรับรองระหว่าง

นายรัตนะ สวามีชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ผู้รับคำรับรอง
และ
นายสัมพันธ์ พงษ์วิวัฒน์ ตำแหน่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ผู้ทำคำรับรอง

๒. คำรับรองนี้เป็นคำรับรองฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สำหรับระยะเวลาเริ่มตั้งแต่

- วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
 วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๓. รายละเอียดของคำรับรอง ได้แก่ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล น้ำหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบทำคำรับรองนี้

๔. ข้าพเจ้า นายรัตนะ สวามีชัย ผู้รับคำรับรอง ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายสัมพันธ์ พงษ์วิวัฒน์ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล น้ำหนัก เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบทำคำรับรองนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายสัมพันธ์ พงษ์วิวัฒน์ ให้เป็นไปตามคำรับรองที่จัดทำขึ้นนี้

๕. ข้าพเจ้า นายสัมพันธ์ พงษ์วิวัฒน์ ผู้ทำคำรับรอง ได้ทำความเข้าใจคำรับรองตาม ๓ แล้ว ขอให้ คำรับรองว่าจะมุ่งมั่น ปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตาม เป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด

๖. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรองได้เข้าใจในคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(นายสัมพันธ์ พงษ์วิวัฒน์)
ผู้ทำคำรับรอง

(นายรัตนะ สวามีชัย)
ผู้รับคำรับรอง

เอกสารประกอบ คำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ (วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) ครั้งที่ ๒ (วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘)

ชื่อผู้รับการประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ... นายสัมพันธ์ ภู่วิจิต

लगनगम

ชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน (นาย/นาง/นางสาว) ... นายรัตน์ะ สุวามิชัย

लगनगम

เกณฑ์การให้คะแนน

ที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	หน่วยนับ	เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน				
					๑	๒	๓	๔	๕
๑.	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบาย และข้อสั่งการ ที่สำคัญ	๒๐	ระดับขั้นตอนความสำเร็จ	ดำเนินการได้ครบทุกขั้นตอน	ดำเนินการตามนโยบาย ข้อสั่งการที่สำคัญ ได้ขั้นตอนที่ ๑	ดำเนินการตามนโยบาย ข้อสั่งการที่สำคัญ ได้ขั้นตอนที่ ๑ - ๒	ดำเนินการตามนโยบาย ข้อสั่งการที่สำคัญ ได้ขั้นตอนที่ ๑ - ๓	ดำเนินการตามนโยบาย ข้อสั่งการที่สำคัญ ได้ขั้นตอนที่ ๑ - ๔	ดำเนินการตามนโยบาย ข้อสั่งการที่สำคัญ ได้ขั้นตอนที่ ๑ - ๕
๒.	ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด	๒๐	ระดับขั้นตอนความสำเร็จ	ดำเนินการได้ครบทุกขั้นตอน	ขับเคลื่อน แผนพัฒนา การเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด ได้ขั้นตอนที่ ๑	ขับเคลื่อน แผนพัฒนา การเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด ได้ขั้นตอนที่ ๑ - ๒	ขับเคลื่อน แผนพัฒนา การเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด ได้ขั้นตอนที่ ๑ - ๓	ขับเคลื่อน แผนพัฒนา การเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด ได้ขั้นตอนที่ ๑ - ๔	ขับเคลื่อน แผนพัฒนา การเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด ได้ขั้นตอนที่ ๑ - ๕
๓.	ระดับความสำเร็จในการกำกับควบคุม ดูแล การติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	๑๕	ร้อยละ	กำกับ ควบคุม ดูแล และติดตาม ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๕	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

ที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	หน่วยนับ	เป้าหมาย	เกณฑ์การให้คะแนน				
					๑	๒	๓	๔	๕
๔	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานศูนย์บริการข้อมูลด้านเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดแบบเบ็ดเสร็จ	๑๕	ระดับขั้นตอนความสำเร็จ	ดำเนินการได้ครบทุกขั้นตอน	มีแผนการดำเนินงานของศูนย์บริการฯ และมีการพบทวนข้อมูลระบบบริการประชาชน และระบบ	มีการปรับปรุงข้อมูลระบบบริการประชาชนผ่านหน้าเว็บไซต์ (www.moac-info.net) อย่างน้อยทุกสัปดาห์และระบบคลังข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	การบันทึก/เก็บข้อมูลผู้ใช้บริการของศูนย์บริการฯ ส่งอีเมลและครบถ้วน	มีการพัฒนาหรือปรับปรุงศูนย์บริการฯ และผลิตภัณฑ์	มีการพัฒนาหรือปรับปรุงศูนย์บริการฯ และผลิตภัณฑ์
๕	ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายในภาพรวม	๑๐	ร้อยละ	การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕	การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๗	การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๙	การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑	การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๓	การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕
๖	ร้อยละของการประเมินการปฏิบัติงานของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัด	๑๐	ร้อยละ	การประเมินการปฏิบัติงานราชการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	การประเมินการปฏิบัติงานราชการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	การประเมินการปฏิบัติงานราชการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	การประเมินการปฏิบัติงานราชการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๑	การประเมินการปฏิบัติงานราชการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๓	การประเมินการปฏิบัติงานราชการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
๗	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล	๑๐	ร้อยละ	ร้อยละ ๒๕ ของข้าราชการได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๕๘	ร้อยละ ๕ ของข้าราชการได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๕๘	ร้อยละ ๑๐ ของข้าราชการได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๕๘	ร้อยละ ๑๕ ของข้าราชการได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๕๘	ร้อยละ ๒๐ ของข้าราชการได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๕๘	ร้อยละ ๒๕ ของข้าราชการได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
รวม		๑๐๐							